



ประกาศกรมประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้มีประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน โดยกำหนดรับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ <http://prd.thaijobjob.com> ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ นั้น

บัดนี้ กรมประชาสัมพันธ์ได้ประมวลผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ของกรมประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดที่คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านตามประกาศกรมประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ก็จะไม่มีความสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ และให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในครั้งนี้ แต่ยังไม่มีความพร้อมหรือผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสำนักงาน ก.พ. กำหนดวันรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ <http://job2.ocsc.go.th> หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี ๒๕๖๖” หัวข้อย่อย “สมัครสอบภาค ก พิเศษ”

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กรมประชาสัมพันธ์จะประกาศทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ <http://prd.go.th> และเว็บไซต์ <http://prd.thaijobjob.com> ให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



พลโท

(สรรเสริญ แก้วกำเนิด)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์